
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่5 เมษายน 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.20 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
      1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ที่ 28/2566 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  
เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2566  
มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 
      1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีให้พ่ีน้องชาว
ไทยมสุลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 
  1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม 8 เรื่อง ดังนี้ 

         ๑. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต 

         ๒. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวปิยะวรรณ จระกา  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

         ๓. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากมูลฝอย 

    4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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   5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะโซนตะวันออกโดยเร็วท่ีสุด 

   6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

    7. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาวิกฤตน้ำของกรุงเทพมหานคร 

     8. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร  
เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและแก้ไขปัญหาซากรถยนต์จอดทิ้ง บนถนนและสถานที่สาธารณะ 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565  
  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
  3. กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
อาคารลิฟต์โดยสารชำรุดทรุดโทรมของโรงเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางชื่อ 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ 
วิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ได้ยื่นญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการจัดต้ัง
สภาคนเมืองประจำเขต ประธานสภาฯ ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 8  
      - ที่ประชุมรับทราบ 
 5. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม 
  - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ในวาระที่สองจากรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ 
และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม โดยงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566
ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9,732,487,710 บาท  
และให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการ
วิสามัญฯ เสนอ 
  6. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... (คณะกรรมการวิสามัญฯ 
ก่อนรับหลักการ รายงานผลการพิจารณา)  
       - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ 
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   7. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาอำนาจและหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครในการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพ่ือลดฝุ่น ควันพิษ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากขนส่ง 
ทุกประเภท  
    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบให้ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

8. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

    - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ 

9. เลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร  
    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภากรุงเทพมหานคร  

จำนวน 15 คน  
10. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะ 

การก่อสร้าง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา  

            - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วันนับแต่วันที่ครบ
กำหนด คือวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566  
  11. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการจัดต้ัง
สภาคนเมืองประจำเขต 
      - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่ 
เจ้าของญัตติเสนอ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


